
sþ. 468. Fyrirspurn [288. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um eftirlit með innflutningi matvæla.

Frá Stefáni Benediktssyni.

1. Hvernig er háttað eftirliti með innfluttum matvælum tillandsins?
2. Hvaða reglur gilda um heilbrigðis- og gæðavottorð?
3. Stendur til að endurskoða löggjöf um þessi efni?


